



ที่ พณ ๐๖๑๐/๕๖๖๒

กระทรวงพาณิชย์

๕๖๓ ถ. นนทบุรี ต. บางกระสอ

อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประกาศเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association: EFTA) และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลำดับที่ สด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๔๒๑๖ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕  
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลำดับที่ สด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๔๘๑๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี  
๒. สรุปผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ (พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)  
๓. ตารางติดตามการดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ขอเสนอเรื่อง การประกาศเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association: EFTA) และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในข้อ (๑) ด้านความมั่นคง การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ และข้อ (๒) การสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ การประกาศเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association: EFTA) เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ เมืองบอร์กการ์เนส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไอซ์แลนด์ (Ms. Thórdís Kolbrún Reykjavík) ในฐานะประธานสภาสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA Council) ได้มีหนังสือเชิญรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เดินทางเยือนสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ในระหว่างช่วงการประชุมรัฐมนตรี EFTA เพื่อประกาศเปิดการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ EFTA ร่วมกับรัฐมนตรีการค้าของประเทศสมาชิก EFTA

๑.๒ การประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าไทย-สหราชอาณาจักร (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมีรัฐมนตรีด้านนโยบายการค้า (Ms. Penny Mordaunt) และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานร่วม โดยเป็นการหารือร่วมกันผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมฯ ในระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบ “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า และกลไกสนับสนุนอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์ แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ”

### ๑.๓ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๑.๓.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) เห็นชอบการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับ EFTA ของไทย และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ร่วมประกาศเปิดการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ EFTA

๑.๓.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) เห็นชอบทำที่ไทยเพื่อใช้เป็นกรอบในการหารือสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมฯ และร่างแผนการดำเนินงานสหราชอาณาจักร-ไทย และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ และร่วมให้การรับรองร่างแผนการดำเนินงานฯ รวมทั้ง รับผิดชอบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยหากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย

## ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

โดยที่การประกาศเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ EFTA มีความสำคัญต่อการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างกัน และเป็นการแสดงเจตนาความมุ่งมั่นให้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีประสบความสำเร็จ ขณะที่การประชุม JETCO ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ เป็นเวทีประชุมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบาย ส่งเสริม พัฒนา และผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในสาขาที่สองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกัน รวมถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน จึงมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะนำไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้า เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศและเร่งรัดการดำเนินการให้เกิดประโยชน์และผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนการนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในอนาคต ดังนั้น จึงเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย และเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ตามข้อ ๑.๓)

### ๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

๓.๑ การประกาศเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ EFTA รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยและรัฐมนตรีของประเทศสมาชิก EFTA ประกอบด้วย (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ (Ms. Thórdís Kolbrún Reykjalldóttir) (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการศึกษา และกีฬาของราชรัฐลิกเตนสไตน์ (Ms. Dominique Hasler) (๓) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Ms. Janicke Andreassen) และ (๔) เลขาธิการสำนักงานกิจการเศรษฐกิจของสมาพันธ์รัฐสวิส (Ms. Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch) รวมถึงเลขาธิการ EFTA (Mr. Henri Gétaz) ได้ร่วมกันประกาศ

เปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ EFTA อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ เมืองบอร์การ์เนส สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ โดยทั้งสองฝ่ายได้กล่าวแสดงความมุ่งมั่นให้การเจรจา ประสบความสำเร็จ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยได้พบปะและแนะนำตัวกับประธานคณะกรรมการสิทธิการสมาชิกรัฐสภา EFTA (Ms. Ingibjörg Ólöf Isaksen) และคณะสมาชิกรัฐสภา EFTA ด้วย

๓.๒ ผลการประชุม JETCO ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ ฝ่ายไทยได้ดำเนินการหารือ กับฝ่ายสหราชอาณาจักร ภายใต้กรอบทำที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ตามข้อ ๑.๓.๒) และได้พิจารณา นำข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการหารือด้วยแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๓.๒.๑ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และนโยบายทางเศรษฐกิจ และหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อขยาย และยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเห็นพ้องที่จะเร่งฟื้นฟูมูลค่าการค้า ระหว่างกันให้ถึง ๗ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้กลไก JETCO ไทย-สหราชอาณาจักร ในการผลักดันมูลค่าการค้า และการลงทุนระหว่างกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเห็นพ้องที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่แน่นแฟ้น (Enhanced Trade Partnership: ETP) ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน สำหรับการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ระหว่างกันในอนาคต

๓.๒.๒ การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน (รายสาขา) สองฝ่ายได้หารือแนวทางการผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมถึงแนวทางการอำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างกันในสาขาที่สองฝ่ายมีศักยภาพ หรือมีความสนใจร่วมกัน โดยเห็นว่า ควรมีการหารืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจและการค้าของทั้งสองฝ่าย ได้แก่

(๑) ความร่วมมือด้านการเกษตร สองฝ่ายรับทราบการจัดทำบันทึกความร่วมมือ ด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบท ของสหราชอาณาจักร ซึ่งฝ่ายสหราชอาณาจักรแสดงความสนใจที่จะหารือในประเด็นความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช และความปลอดภัยทางอาหาร ขณะที่ ฝ่ายไทยสนับสนุนให้สองฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือ ด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ระหว่างกัน และพร้อมรับการลงทุนจากสหราชอาณาจักรในด้านเกษตรและอาหาร

(๒) ความร่วมมือด้านการค้า เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้า และการลงทุนในสาขาต่าง ๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม สองฝ่ายเห็นพ้องว่า อาหารและเครื่องดื่มเป็นสาขาที่สองฝ่าย มีศักยภาพสูงและมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยสหราชอาณาจักรแสดงความสนใจในการเพิ่มการส่งออกสินค้าเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และผลไม้ เช่น สตอร์เบอร์รี่ ราสเบอร์รี่ และเชอร์รี่ ขณะที่ไทยเสนอให้สหราชอาณาจักรพิจารณาเพิ่มการนำเข้า สินค้าอาหาร เนื้อไก่ อาหารสำเร็จรูป อาหารสำหรับอนาคต อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึง ขยายความร่วมมือระหว่างกันในด้านอื่น ๆ เช่น แรงงานที่มีทักษะ ทรัพย์สินทางปัญญา รถยนต์ และสุขภาพ

(๓) ความร่วมมือด้านดิจิทัล สองฝ่ายยินดีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของไทย และกระทรวงดิจิทัล วัฒนธรรม สื่อและการกีฬาของสหราชอาณาจักรได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัล และพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกัน ด้านดิจิทัล และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล

๓.๒.๓ การส่งเสริมความร่วมมือของภาคเอกชน สองฝ่ายรับทราบผลการประชุมของ สภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร ซึ่งเห็นถึงโอกาสที่จะขยายการลงทุนร่วมกันในสาขาสำคัญ เช่น ธุรกิจอาหาร (รวมถึงแพคเคจและดีไซน์) ดิจิทัล และบริการสุขภาพ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าระหว่างกัน ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า ภาครัฐและภาครัฐควรให้ความสำคัญกับประเด็นด้านกฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึง สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วย

๓.๒.๔ เอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุม JETCO ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ สองฝ่าย ได้ร่วมรับรองเอกสาร ๒ ฉบับ คือ แถลงการณ์ร่วมของการประชุม JETCO ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นสรุปผลการประชุมฯ และแผนการดำเนินงานสหราชอาณาจักร-ไทย (UK-TH Workplan) ซึ่งระบุถึงกิจกรรมและสาขาความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการร่วมกันภายใต้กรอบ JETCO ภายในระยะเวลา ๑๘ เดือนต่อจากนี้ เพื่อให้เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ โดยที่ประชุมฯ ได้หารือและปรับปรุงถ้อยคำในเอกสารแถลงการณ์ร่วมฯ เพื่อให้สะท้อนกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนื่องจากสองฝ่ายได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัลฯ แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนี้

หน้าที่ ๑ หัวข้อ Digital “The Ministers welcomed an agreement to sign a Letter of Intent on Digital Cooperation A Letter of Intent on Digital Cooperation was signed between the UK Department for Digital, Culture, Media and Sport, and the Thai Ministry of Digital Economy and Society.”

ในโอกาสนี้ ประธานร่วมฯ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ รายละเอียดแถลงการณ์ร่วมฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ทั้งนี้ การปรับแก้ถ้อยคำของเอกสารข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)

๓.๓ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเยือนภูมิภาคยุโรปในครั้งนี้เป็นประโยชน์ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจสำคัญหลายเรื่องได้ในคราวเดียวกัน รวมทั้งเป็นการประหยัดเวลาเดินทางและงบประมาณ ในการนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงฯ ในระหว่างการเยือนข้างต้นด้วย ดังนี้

๓.๓.๑ กิจกรรม ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สร้างเครือข่ายทางการค้าโดยพบกับผู้บริหารห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อผลักดันความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าไทย ณ จุดขาย (In-Store Promotion) เพื่อเปิดตลาดสินค้าพรีเมียมของไทยในเดนมาร์ก โดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายได้โดยตรงภายใน ๓ - ๖ เดือน

๓.๓.๒ กิจกรรม ณ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ จัดกิจกรรม Top Thai Products Networking เพื่อหารือถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทย ผลักดันการเจรจาจับคู่ธุรกิจ และจัดแสดงสินค้าไทย (mini exhibition) ในสินค้ากลุ่มอาหารออร์แกนิก ผลิตภัณฑ์สปา ของตกแต่ง และเครื่องประดับ เป็นต้น รวมทั้งได้สำรวจตลาดในกรุงเรคยาวิก เพื่อหารือการจัดกิจกรรม In-Store Promotion และจัดงานมอบประกาศนียบัตร Thai SELECT แก่ร้านอาหารไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ และสร้างการรับรู้ในสินค้าไทยของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในไอซ์แลนด์ ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่า การจัดกิจกรรมฯ จะส่งเสริมให้สินค้าส่งออกของไทยไปยังตลาดไอซ์แลนด์ขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐

๓.๓.๓ กิจกรรม ณ สหราชอาณาจักร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการไทยและสหราชอาณาจักร จำนวน ๔ ฉบับ ซึ่งคาดว่าจะ มีมูลค่าการสั่งซื้อในสินค้าไก่แปรรูป ข้าวหอมมะลิและอาหาร สินค้าอาหารและเครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป สูงถึง ๔,๖๐๐ ล้านบาท ใน ๑ ปี ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าอาหารไทยร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าจากเอเชียรายสำคัญของสหราชอาณาจักร และประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยที่ได้รับมาตรฐาน Thai SELECT ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าการนำเข้าสินค้าไทยของซูเปอร์มาร์เก็ตฯ ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕๐๐ ล้านบาทในปี ๒๕๖๖

#### ๔. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

การเยือนภูมิภาคยุโรปเพื่อประกาศเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ EFTA รวมถึงการเข้าร่วมการประชุม JETCO ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้นับประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเป็นการประชุมและการจัดกิจกรรมในระดับรัฐมนตรีในต่างประเทศแบบพบหน้าเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งการประกาศเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ EFTA แสดงให้เห็นถึงเจตนาจริงใจและความมุ่งมั่นให้การเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีประสบความสำเร็จ ขณะที่ การประชุม JETCO ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นโอกาสสำคัญที่ส่งเสริมความร่วมมือและอำนวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจในสาขาที่สองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกัน ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการค้า และด้านดิจิทัล เป็นต้น โดยมีการกำหนดแผนดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้มีแนวทางความร่วมมือที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเร่งฟื้นฟูมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมายที่ ๗ พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้ได้โดยเร็ว รวมทั้งช่วยผลักดันให้การลงทุนระหว่างกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในอนาคตให้เป็นรูปธรรมและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเข้าร่วมการประชุมฯ และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ไทยสามารถรักษาและขยายตลาดกับประเทศคู่ค้าสำคัญในภูมิภาคยุโรปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

#### ๕. ข้อเสนอส่วนราชการ

กระทรวงพาณิชย์เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๕.๑ รับทราบการประกาศเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (ตามข้อ ๓.๑)

๕.๒ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุงถ้อยคำในเอกสารแถลงการณ์ร่วมของการประชุมฯ เพื่อให้สะท้อนกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น (ตามข้อ ๓.๒) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ตามข้อ ๓.๓)

๕.๓ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ เพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ตามตารางติดตามการดำเนินการตามผลการประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สำนักยุโรป

โทร ๐ ๒๕๐๗ ๗๔๒๐

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๕๖๒๐